

## KẾ HOẠCH

### Tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2013

Căn cứ kế hoạch số 85 KH/ĐT của tỉnh Đoàn Đồng Nai về tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2013.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác”, đồng thời khuyến khích Đoàn viên thanh niên trong nhà trường tích cực tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin.

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tham dự hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2013 với những nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

##### 1. Mục đích:

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tự giác của mỗi Đoàn viên thanh niên trong việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong học tập, lao động, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Qua hội thi tạo điều kiện cho Đoàn viên, thanh niên giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tìm hiểu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, tham gia đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng của nước ta; nâng cao chất lượng chính trị của tổ chức Đoàn, Đoàn viên, thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

##### 2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tính vui tươi, khoa học, thực tiễn và thời sự.
- Công tác triển khai, thông tin tuyên truyền cho hội thi kịp thời, hiệu quả; được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên, sinh viên.
- Đáp ứng được nhu cầu của Đoàn viên thanh niên trong việc nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

#### II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG THI:

##### 1. Chủ đề cuộc thi: “TÂM NHÌN XUYÊN THẾ KỶ”.

##### 2. Nội dung thi:

- Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh: các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các hiểu biết về thân thế, sự



nghiệp, cuộc đời hoạt động của Các mác – Ăngghen; các lãnh tụ cách mạng của phong trào công nhân trong và ngoài nước.

- Đất nước và Đồng Nai trong hội nhập và phát triển: Những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2012 - 2017, thành tựu về kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của Việt Nam và Đồng Nai trong sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác: những đức tính tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những vấn đề liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Đồng Nai; việc học tập, vận dụng và thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

- Lịch sử, văn hóa dân tộc: những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam; kiến thức văn hóa Việt Nam, kiến thức xã hội.

- Tìm hiểu về tình hình biển đảo Việt Nam, Luật biển đảo Việt Nam.

- Vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thực tiễn.

\* **Ghi chú:** Các nội dung trên đây được giới hạn trong danh mục tài liệu tham khảo phát hành kèm theo kế hoạch và Ban tổ chức sẽ gửi những câu hỏi tham khảo của hội thi đến các đơn vị. Những nội dung mang tính phổ thông có thể không có trong danh mục tài liệu tham khảo.

### **III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN:**

**1. Thành phần dự thi, số lượng dự thi:** Đoàn trường sẽ tuyển chọn đội tuyển từ các Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong trường cụ thể như sau: Thành lập 01 đội dự thi gồm 7 thành viên chính thức (5 thí sinh dự thi và 2 thí sinh sẽ luân lượt được thay thế ở các phần thi), không hạn chế thành viên hỗ trợ các phần minh họa, thực hiện công nghệ thông tin....

**2. Thời gian tổ chức hội thi:** Hội thi sẽ tổ chức vào giữa tháng 11 năm 2013

### **IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI:**

#### **1. Hội thi có 3 vòng gồm:**

\* **Vòng loại:** gồm 26 đội sẽ bốc thăm chia làm 6 bảng (4 bảng có 4 đội và 2 bảng có 5 đội) tham gia thi đấu loại trực tiếp, BGK sẽ chọn 6 đội nhất mỗi bảng và 2 đội có số điểm cao thứ nhì trong 2 bảng có 5 đội)

\* **Vòng bán kết:** gồm 8 đội vào vòng bán kết chia làm 2 bảng thi đấu và chọn 4 đội vào vòng chung kết

\* **Vòng chung kết:** Gồm 4 đội có số điểm cao nhất ở vòng bán kết thi đấu trực tiếp và BGK sẽ trao các giải thưởng I, II, III theo số điểm đạt được của các đơn vị.

#### **2. Nội dung các vòng thi:**

- **Vòng loại:** gồm có 4 phần thi.

\* **Phần 1: “CHÚNG TÔI LÀ AI?”** các đơn vị có **5 phút** để tự giới thiệu về đơn vị, từng thành viên của mình, tham dự đội tuyển, một số hoạt động nổi bật trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đồng Nai học tập và làm theo lời Bác”

\* **Phần 2: “NHẬP MÔN TRI THỨC”**

+ **Hình thức thi:** Ở phần thi này có 10 câu hỏi trắc nghiệm trên giấy. Các đội tham gia trả lời cùng 01 lượt trong thời gian **5 phút**. Mỗi câu trả lời đúng được **5 điểm**

+ **Nội dung câu hỏi:** liên quan đến kiến thức cơ bản về các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tình hình biển đảo của đất nước, của tỉnh và thế giới. Cuộc đời hoạt động của các nhà khoa học, văn hóa, kinh tế, chính trị tiêu biểu trong nước và thế giới.

\* **Phần 3: “DẤU ẤN LỊCH SỬ”**

+ **Hình thức thi:** Ở phần thi này có 5 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được **10 điểm**. Các đội sau khi nghe người dẫn chương trình đọc câu hỏi và nói từ “*hết*” thì các đội sẽ bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi. Trả lời đúng hoàn toàn được trọn số điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 60 giây. Nếu sau 60 giây mà không có câu trả lời hoặc trả lời chưa chính xác, các đội tuyển còn lại dành quyền trả lời bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình (*mời các đội còn lại*). Thời gian trả lời bổ sung là 30 giây. Trả lời đúng hoàn toàn được trọn số điểm. Trả lời sai hoặc đúng một phần BGK sẽ căn cứ kết quả trả lời câu hỏi để tính điểm. Một câu hỏi chỉ được bổ sung 1 lần.

+ **Nội dung câu hỏi:** xoay quanh các mốc thời gian quan trọng trong tiến trình lịch sử, xã hội loài người; Những vấn đề cơ bản của các môn khoa học Mác-Lênin; Những thành tựu cơ bản của đất nước qua hơn 25 năm đổi mới, 315 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai; Các danh nhân trong nước và quốc tế tiêu biểu trong các lĩnh vực. Câu hỏi bao gồm cả câu hỏi hình ảnh và câu hỏi phim lịch sử.

\* **Phần 4: “HỒ CHÍ MINH – SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI”**

+ **Nội dung thi:** Trình bày các vấn đề tâm đắc của đoàn viên thanh niên về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ **Hình thức thi:** Các đội sẽ có tối đa 7 phút để trình bày một vấn đề tâm đắc nhất về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam hoặc tỉnh Đồng Nai, có liên hệ đến việc học tập của tuổi trẻ đơn vị. Hình thức thể hiện do đội tuyển tự chọn (kể chuyện, hoạt cảnh, sân khấu hóa...). Điểm cho phần thi này là **20 điểm**. Điểm là điểm trung bình cộng của Ban giám khảo, làm tròn đến 0,5. Ban giám khảo cho điểm bằng cách giơ bảng điểm ngay sau khi các đội hoàn tất phần thi. Quá giờ, cứ mỗi 60 giây trừ 1 điểm trên tổng số



điểm của phần thi. Sau khi kết thúc phần thi, mỗi đội sẽ trả lời 1 câu hỏi do Ban giám khảo đặt ra liên quan đến nội dung vừa trình bày. Mỗi câu hỏi **5 điểm**.

Riêng phần thi này do có minh họa nên số lượng người tham gia phải đăng ký danh sách cho Ban tổ chức hội thi.

- **Vòng bán kết:** gồm có 4 phần thi

**\* Phần 1: “NHÌN VỀ QUÁ KHỨ”**

+ **Nội dung thi:** Quá trình hình thành các học thuyết, các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân thế giới và Việt Nam.

+ **Hình thức thi:** Màn hình sẽ xuất hiện 2 cột thông tin. Một cột thông tin chứa từ 5 đến 10 dữ liệu. Cột thông tin thứ hai chứa 05 – 10 dữ liệu tương ứng cho các chủ đề hoặc khái niệm, định nghĩa. Các đội sẽ có thời gian 2 phút để ghi nhận tập hợp các dữ liệu thuộc cùng một chủ đề hoặc một khái niệm, định nghĩa tương ứng mỗi ô cửa sổ của cột thứ hai. Mỗi một chủ đề, khái niệm được tập hợp chính xác được **5 điểm**. Sai không có điểm.

**\* Phần 2: “GIỮ VỮNG NIỀM TIN”**

+ **Nội dung thi:** Quá trình hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam, các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta từ năm 1858 đến 1975, lịch sử Đoàn Đồng Nai, các phong trào hoạt động của tổ chức Đoàn từ khi thành lập đến nay.

+ **Hình thức thi:** Ở phần thi này có **5 câu hỏi**, mỗi câu trả lời đúng được **10 điểm**. Các đội sẽ cử lần lượt từng thí sinh tham gia phần thi này (4 thí sinh của 4 đội sẽ thi một lượt), sau khi MC đọc xong câu hỏi, các thí sinh sẽ bấm chuông dành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng được trọn số điểm, nếu trả lời chưa đầy đủ thì MC sẽ mời các thí sinh còn lại bấm chuông trả lời (chỉ được bổ sung 1 lần). Tùy theo câu trả lời, BGK sẽ quyết định số điểm của các thí sinh.

**\* Phần 3: “TỰ TIN HỘI NHẬP”**

+ **Nội dung thi:** Tập trung vào các kiến thức văn hóa - xã hội, những sự kiện chính trị - văn hóa – xã hội, tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

+ **Hình thức thi:** Mỗi đội lựa chọn nhóm câu hỏi cho đội mình theo các mức điểm khác nhau tương ứng với độ khó của câu hỏi. Các nhóm câu hỏi gồm các mức 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm. Mỗi nhóm gồm **3 câu hỏi**. Mỗi đội cử ra 1 thành viên đại diện để trả lời. Thời gian vừa đọc câu hỏi và trả lời là 05 phút cho mỗi nhóm câu hỏi. Người dẫn chương trình sẽ lần lượt đọc câu hỏi, cả đội suy nghĩ và đưa ra phương án cuối cùng. Mỗi đội chỉ trả lời nhóm câu hỏi do mình chọn, không bổ sung câu hỏi của đội bạn.

**\* Phần 4: “VƯỜN RA BIỂN LỚN”**

+ **Nội dung thi:** Tìm hiểu về các kiến thức biển đảo Việt Nam, chủ quyền biển đảo Việt Nam, luật biển đảo, các ca khúc hát về biển đảo.

+ **Hình thức thi:** Các đội sẽ bốc thăm câu hỏi và lắng nghe 01 đoạn nhạc liên quan đến các nội dung về biển đảo Việt Nam. Sau đó trả lời theo yêu cầu của câu hỏi hoặc cả đội sẽ biểu diễn lại bài hát đó. Tổng điểm phần thi này là **20 điểm**

- **Vòng chung kết:** gồm có 4 phần thi

**\* Phần 1: “TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI - THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI”**

+ **Nội dung thi:** Tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Đồng Nai với Bác Hồ

+ **Hình thức thi:** Các đội sẽ trả lời **10 câu hỏi** trắc nghiệm bằng hình thức giơ bảng đáp án (A,B,C,D) hoặc đúng, sai. Mỗi câu trả lời đúng được **5 điểm**

**\* Phần 2: “TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI – HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNG”**

+ **Nội dung thi:** Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai.

+ **Hình thức thi:** Các đội sẽ dùng chuông để dành quyền ưu tiên trả lời **5 câu hỏi** của Ban tổ chức đưa ra. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Các đội sau khi nghe người dẫn chương trình đọc câu hỏi và nói từ “*hết*” thì các đội sẽ bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi. Trả lời đúng hoàn toàn được trọn số điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 60 giây. Nếu sau 60 giây mà không có câu trả lời hoặc trả lời chưa chính xác, các đội tuyền còn lại dành quyền trả lời bổ sung bằng cách ra tín hiệu chuông sau hiệu lệnh của người dẫn chương trình (*mời các đội còn lại*). Thời gian trả lời bổ sung là 30 giây. Trả lời đúng hoàn toàn được trọn số điểm. Trả lời sai hoặc đúng một phần BGK sẽ căn cứ kết quả trả lời câu hỏi để tính điểm. Một câu hỏi chỉ được bổ sung 1 lần.

**\* Phần 3: “TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI – VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI”**

+ **Nội dung thi:** Vai trò của thanh niên Đồng Nai trong quá trình chủ động hội nhập và phát triển; việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn.

+ **Hình thức thi:** BTC sẽ cho các đội xem 01 đoạn Video Clip và các đội sẽ có **3 phút** suy nghĩ để bình luận, nhận định vấn đề liên quan đến đoạn Video clip này. Sau đó cử 01 thành viên trong đội lên trình bày nội dung của mình. BGK sẽ căn cứ vào nội dung trả lời của các đội sẽ quyết định số điểm và BGK sẽ cho điểm trực tiếp bằng cách giơ bảng điểm. Điểm tối đa phần thi này là **10 điểm**

**\* Phần 4: “TUỔI TRẺ ĐỒNG NAI – XÂY HOÀI BẢO LỚN”**

+ **Nội dung thi:** Tập trung vào các vấn đề xã hội, các vấn đề thanh niên quan tâm trong giai đoạn hiện nay.

+ **Hình thức thi:** Các đội sẽ chọn 1 vấn đề mà đơn vị mình quan tâm trên cơ sở những vấn đề do BTC gợi ý trước. Phần thi này các đơn vị được chuẩn bị trước. Các đơn vị sẽ nộp đề cương cho BTC. Các đội sẽ có **5 phút** để trình bày phần thi của mình. Hình thức thi là thuyết trình tập thể (5 thành viên chính thức) có minh họa (không giới hạn số lượng đoàn viên thanh niên tham gia minh họa). Tổng điểm của phần thi này **20 điểm** (trong đó 10 điểm nội dung và 10 điểm minh họa)



## V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

### a. Thành lập Ban chỉ đạo

- |  |            |
|--|------------|
| - NGND -TS Đỗ Hữu Tài – Hiệu trưởng nhà trường     | Trưởng ban |
| - NGƯT -TS Nguyễn Thị Thu Lan – Phó Hiệu trưởng    | Phó ban    |
| - TS. Diệp Cẩm Thu – Phó Hiệu trưởng nhà trường    | Thành viên |
| - TS. Nguyễn Văn Nam – Phó Hiệu trưởng nhà trường  | Thành viên |
| - Th.S Lâm Thành Hiến – Phó Hiệu trưởng nhà trường | Thành viên |

### b. Thành lập Ban tổ chức

- |   |            |
|---|------------|
| - Đ/c Lê Sơn Quang Bí thư Đoàn trường   | Trưởng ban |
| - Đ/c Trần Tiến Phó Bí thư TT Đoàn trường   | Phó ban    |
| - Mời Đ/c Vũ Văn Tuấn Phó Phòng Công tác Sinh viên tham gia ban tổ chức.  |            |
| - Mời các Đ/c UV. BCH Đoàn trường, UV.BCH Hội SV trường, các Đ/c Bí thư Đoàn khoa, Chủ tịch Liên chi Hội SV khoa tham gia với tư cách thành viên Ban tổ chức. |            |

Trên đây là kế hoạch tham gia hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2013 của Đoàn trường Đại học Lạc Hồng.

**DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỞNG**  
KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  


NGƯT-TS Nguyễn Thị Thu Lan

**TM. BTV ĐOÀN TRƯỞNG**  
BÍ THƯ

  
Lê Sơn Quang

#### Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH nhà trường
- Phòng Đào tạo, Phòng CTSV
- Các chi bộ trong trường
- Đoàn – Hội SV các khoa
- Lưu VP